

สวัสดิ์ครับพี่น้องสัตบุรุษวัดเขนต๋หลุยส์ที่รักทุกคน

สุขสันต์เทศกาลคริสตมาสและปีใหม่ 2025 แต่พี่น้องที่รักทุกคน ในช่วงเวลาแห่งความสุขนี้ทุก ๆ ปี คงมีหลายคนได้ไปใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวในโอกาสวันหยุดยาว บางคนอาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัด เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง บางคนอาจจะไม่ได้ไปต่างจังหวัด แต่ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวในกรุงเทพฯ เพราะอาจจะกลัวคนเยอะ รถติด ร้านอาหารคนแน่นไปหมด อยู่ในกรุงเทพดีกว่าสะดวกดี เพราะคนส่วนใหญ่ไปต่างจังหวัดกันเป็นจำนวนมาก **อยู่กรุงเทพฯเวลานี้จะเดินทางไปไหนก็สะดวกดี** รถไม่เยอะ พ่อเองก็ชอบช่วงเวลานี้เหมือนกันครับ

พี่น้องครับ พ่อคิดว่าจะอยู่ที่ไหนคงไม่สำคัญเท่ากับ คนที่เราอยู่ด้วยต่างหาก จริงเลยใช้มั๊ยครับ ช่วงเวลาดี ๆ นี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะให้เวลากับครอบครัว กับคนที่เรารัก เพราะในช่วงเวลาปกติเราทุกคนต่างก็ต้องมีภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ ไม่ค่อยมีเวลาให้ครอบครัวเท่าไร ดังนั้น **ในช่วงวันหยุดจึงเป็นโอกาสให้เราได้อยู่กับครอบครัว** ทานอาหารด้วยกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความรักในครอบครัวของเราให้ดียิ่งขึ้น เข้าใจกันมากขึ้น เพราะถ้าครอบครัวเราดีก็จะทำให้เรามีกำลังใจในการออกไปเผชิญกับโลกภายนอก แม้มีปัญหาอุปสรรคใด ๆ เราก็สามารถผ่านไปได้ เพราะเรามีครอบครัวของเราคอยสนับสนุนตลอดเวลา

ในโอกาสที่เราฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ขอให้เราได้เลียนแบบอย่างแม่พระ นักบุญยอแซฟ และพระกุมาร ซึ่งเป็นแบบอย่างของครอบครัวของเราทุกคน ขอให้ครอบครัวของเราทุกครอบครัวมีพระกุมารเจ้าเป็นศูนย์กลาง **ก็คือมีความรักต่อกันและกัน** การที่ครอบครัวเราจะมีความรักต่อกันได้ ทุกคนในครอบครัวต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพความคิดเห็น และความแตกต่างของกันและกัน เหมือนที่แม่พระรับฟังพระเยซูเจ้า นำคำพูดของพระเยซูเจ้าไปไตร่ตรองและปฏิบัติตาม

ในช่วงเวลานี้ทุกครอบครัวคงมีเวลาอยู่ร่วมกันมากเป็นพิเศษ เพราะเป็นเวลาที่เราได้พักผ่อนจากหน้าที่การงานกันหลายวัน คงได้มีเวลาเพิ่มพลังกายเพื่อที่จะพร้อมกลับไปปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้น แต่อย่าลืมว่าใจก็ต้องการการเติมเต็มเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นมีเวลาในช่วงวันหยุดนี้ พาครอบครัวของเราไปขอพรพระในโอกาสปีใหม่ 2025 ให้พระกุมารเจ้าได้อำนวยพรให้ทุกคนในครอบครัวของเราได้เริ่มต้นปีใหม่ในศีลในพรของพระ และหากว่ามีอุปสรรค ปัญหา เราก็จะได้ผ่านพ้นไปด้วยกันโดยอาศัยความช่วยเหลือจากพระกุมารเจ้าที่ได้เสด็จลงมาท่ามกลางพวกเราทุกครอบครัวแล้ว ในเวลานี้

ขอพระกุมารเจ้าทรงอวยพรพี่น้องและครอบครัวของพี่น้องตลอดปีใหม่ 2025 นี้และตลอดไปด้วยครับ